



Table with columns 'GIÁ BÁN', 'DÒNG-PRAP', 'KHOA-QUỐC' and pricing details.

TIENG-DAN

Co-hiep-minh-thai-ho... Huyen-Triac-Kia...



LA VOIX DU PEUPLE



DEPOT LEGAL INDOCHINE No 10940

Ở nước trị mà chỉ ăn lộc, ở nước loạn mà cũng chỉ ăn lộc...

SAO GỌI LÀ TRI-AN

VĂN-VĂN

KHOA-HỌC TẬP-TRÒ

Hài đàm

BA CON CHIM BIẾT NÓI

Thế-giới mà chưa đến cõi đại-dồng, thì cái giới hạn dân tộc và quốc gia còn chưa có thể tiêu hẳn đi được...

đại gần đây và ở nước chế-độ dân chủ cũng lập hiến thì tri-an trách-nhiệm thuộc về số đông người...

Để con anh-vô (Cón Két) Nghe người nói phải nói theo người. Lanh lão như anh cũng khá lắm...

PHÉP DƯỜNG SINH BẢNG ĐỒ ĂN Phép này gọi là phép « vinh dưỡng trị bệnh », chính là đối với những người thiếu kinh suy nhược...

Con Kéc, con Nhông và con Sừu, ba con đều sinh ở rừng Annam, lúc nhỏ vẫn quen biết nhau. Sau con Kéc thì người Tàu nuôi, học nói tiếng Tàu...

Bác Nhông nghe bác Kéc nói thế ngấm ngấm một lồi rồi nói: - Vâng, bác nói có lý. Không Tây thì Tàu, không Tàu thì Tây, đều là thứ tiếng có thể học...

Thuật-hoài Bấy nay hết ngược lại dân xuôi. Loạng nguông gan sỏi với cuộc đời. Gầm thủ đường xa con mây dầm l...

Phép mạnh người bằng đồ ăn thô thực Á. mặc không cần tới. Muốn rèn dũa thân thể mình, cho dù cái năng lực mà đề kháng với...

Chú Kéc nói: - Bác Nhông nói thế là lầm to. Tiếng Tây là cần và có cái, chứ tiếng Tàu lại kém gì đâu...

Ba chú cãi nhau, không ai chịu k uối, mỗi mình nhàu đum câu chuyện như chim Phượng-hoàng xữ. Phượng-hoàng nghe cá dều duối báo ba anh rằng:

Tri-an có cái cảnh tượng như thế, nên nước nào, dân tộc nào cũng mong tướng tri-an, ca tụng tri-an, chưa tri-an thì lo cho được tri-an, đã tri-an thì lại lo mà giữ gìn tri-an...

Những người đương cái chức trách đó, quyền hạn có rộng hẹp, chức phận có lớn nhỏ, song cũng là một hạng người bó việc riêng mà làm việc công, đã có cái nghĩa vụ làm việc công thì được cái quyền lợi ần của công, vì thế nên công chúng trong nước phải xuất của mỡ bôi nước mắt, kể ít người nhiều, mà cung cấp cho những người đương chức, đặng họ khỏi lo việc riêng mà làm hết bổn phận thay cho mình. Về đời quân chủ, tuy rằng làm tới tở vua, mà nghiêm như câu: « Bồng lộc của mây là mờ thụt của dân », thì cũng không có lẽ lấy cớ làm tới tở vua mà chối hẳn cái nợ dân được.

BẢN BÁO KHẢI SỰ Bản báo từ khi ra đời đã. nay hệ tiếp được thư các ngài gửi về mua báo thì liền gửi báo hầu các ngài, rồi các ngài lục tục gửi tiền về c o, cũng c ằng muốn gì song cũng c ằng ngại về mệnh đề què, (như hạn năm ngoài mà nay chưa trả thì có thiệt lợi cho bản báo nhiều lắm, vậy xin các ngài mau mau gửi về cho. Nhuận tiền xâu, nhắc các ngài mua thêm nạc về năm thứ hai, cũng gửi về cho luôn.)

Phẩm đồ ăn mà có ích cho thân thể người, có 5 thứ: 1) sau khi tiêu hóa, làm vật chất trong thân thể người, như cơm rau, cá, thịt v. v.

Đồ ăn tốt cũng đồ ăn thô thực khác nhau như trên đã nói, nên những nhà thương lun. hay mắc cái bệnh liên bị. các cái trạng chứng bởi trong trường vị trong ruột mà sinh ra, như bệnh rối các khi quẩn bị ngân trở, các vàng mỡ bị keo dính sáp trẻ, cũng trong thân tạng cũng sinh lên bị kiết v. v. đó là bởi không chịu ăn đồ thô thực, thành ra cái máy hai tiết ngưng trệ, đồ cũ đồ mới không thay đổi, lưu lại mà sinh độc. đó là cái hại ăn đồ ngon.

MÀY LỜI TRUNG CAO Tôi vì anh em lấy thực, ra câu trường nhà in và tờ báo Tiếng-dân ở xứ Trung-kỳ đã gần hai năm, sắp đặt theo vòng luật phép mà hành động: một cách minh bạch. Anh em xa gần có lòng thiện chí, hoặc giúp về đường tình c ái, hoặc giúp về đường tình t ần (như in đồ sách, giấy mà no in cũng tin tức và bài vở v. v.) tuy có g việc: mỗi mỡ mang, tờ báo còn chờ tập, chưa làm sao mà trôi lóng cho hết được, song đối với tâm lòng sôi sục của đấng báo chí rất lấy làm hoan-nghinh và cảm-bội. Tuyet nhiên không có chút gì là gởi dề cá Gắn mấy tháng nay thành thườn lại tiếp được một vài cái thư viêt ông ra câu; nói không thành chuyện, lại pha những giọng g ồm mu như: Việc ngài làm tôi cũng có rồi, xin ngài tin cho tôi, tôi sẽ giúp... Tôi sẽ định đi nơi này xin no, nên tin cho ngài hay... Chúng tôi có sam môn tiền, khi nào ngài dưng thì cho chúng tôi biết v. v. Suyeni tâm lý của người đời như thế, một là muốn gia tăng làm việc bị một mà phải người lấy tiền, tự xưng rằng đặng đặng với kẻ no người kia, hai là có ý bất mãn về việc riêng hoặc muốn đặng báo, muốn lời đặng mà không được, nên đặt chuyện bày dề để làm cách dọa nạt, ba là nhân n-lp bởi tin dầy dư mà, đã hình ma quái, về dạng máy may, để cho loay loay mà nhà có quyền lực mà kiếm chuyện đặng công. Từ từ như vậy, rơ là một đời tên xo là nào ngấm cái phun người, đờ hơi kiếm miếng-nay xin nói trong một câu cho mấy người gọi là do biết!

thì lợi mình cũng không chỗ tránh. Ở trong một nhà, ruộng bổ có thì hỏi người trừ cây, cơm không chín thì hỏi người nấu bếp, đó là cái lẽ tất nhiên, thế thì cuộc tri-an trong nước không khỏi những người chủ tri cái cơ quan đó, còn hỏi ai nữa. Xem như ngày nay, thương dân các nước văn-minh, ở khắp trên một địa cầu, không những lúc binh yên vô sự, đã có Công-sử. Lãnh sự bình vực quyền lợi cho, mà động có việc gì thì tàu binh đã kéo lời chực hồ dề phòng vệ tánh mạng tái sản cho khỏi đều nguy hiểm. Cứ một đêu đó thì đã rợ quan lợi cái của nước, đối với cuộc tri-an của dân tộc họ ra thế nào.

4) những đồ gia vị trong thực vật mà làm cho những đồ mới cũ thay đổi trong thể nhụy, mau chóng trở chấy không có dính rế, như muối, đường, tương, dầu v. v. 5) trong đồ ăn mà có chất để làm ra đường gần như cá nớc mà có chất khiến công xương rổ, xương dầu các thứ động vật. P ầm những cái kể trên trong món ăn ngon t ương thường thiếu phần chất đó điều lý càng tin chứng nào, thì c ột kỳ lợi càng ít

II. H. N.

Huyền-thúc-Khang





